



การสมรสบังคับและในวัยเยาว์ (Forced and Early Marriage)

การบังคับให้ผู้ใดสมรสถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงในออสเตรเลีย

ในออสเตรเลีย คนทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกว่าจะสมรสหรือไม่และกับใครก็ตาม โดยปกติ บุคคลจะต้องมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์จึงจะมีสิทธิสมรสได้ตามกฎหมาย ในบางกรณี บุคคลที่อายุเกิน 16 ปีสามารถสมรสกับผู้ที่อายุเกินกว่า 18 ปีได้ แต่ต้องได้รับคำสั่งศาลให้ทำเช่นนั้นได้

ในออสเตรเลีย การบังคับ ชูเชื้อ หรือล่อลวงให้ใครสมรสถือเป็นการผิดกฎหมาย และเป็น การผิดกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันหากสนับสนุนหรือช่วยเหลือให้มีการสมรสบังคับ และมีส่วนร่วมในการสมรสบังคับถ้าคุณไม่ใช่ผู้รับเคราะห์ เรื่องนี้ใช้กับการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย วัฒนธรรมและศาสนา

การสมรสที่จัดขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายยินยอมด้วยความสมัครใจ แตกต่างจากการสมรสโดยถูกบังคับ การสมรสที่จัดขึ้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายในออสเตรเลีย

ถ้าคุณหรือบุคคลที่คุณรู้จักตกอยู่ในอันตราย โปรดโทรแจ้งตำรวจที่หมายเลข 000
เจ้าหน้าที่ตำรวจในออสเตรเลียให้ความปลอดภัยและไว้วางใจได้
ถ้าคุณต้องการล่ามฟรี โปรดโทร 131 450

ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในการนำหรือส่งตัวบุคคลไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อการสมรสบังคับ หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการแทน.

บางครั้งมีผู้ถูกพาตัวออกนอกประเทศโดยไม่สมัครใจ หรือถูกล่อลวงให้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อถูกบังคับให้สมรส นี่เป็นกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจถูกลงโทษจำคุก

คุณหรือใครที่คุณทราบตกอยู่ในอันตรายดังกล่าวนี้หรือไม่?

หากคุณหรือผู้ที่คุณรู้จักตกอยู่ในภาวะหรือการเสี่ยงต่อการสมรสบังคับหรือการสมรสในวัยเยาว์ โปรดโทรแจ้งตำรวจสหพันธรัฐ (Australian Federal Police) (AFP) ที่ 131 237

ตำรวจ AFP สามารถทำให้คุณปลอดภัย ให้คำแนะนำเบื้องต้น และส่งตัวคุณไปรับความช่วยเหลือจากบริการอื่นๆ เพื่อรับความช่วยเหลือ เช่น เรื่องที่พักอาศัย การเงิน การให้คำปรึกษา และการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและการเข้าเมือง ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเว็บไซต์ของตำรวจ AFP ที่ www.afp.gov.au

มีบริการอื่นๆ อีกมากมายหลายแห่งที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้.

My Blue Sky เป็นเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์แห่งชาติของออสเตรเลียเกี่ยวกับการป้องกันการสมรสบังคับ ข้อมูล การส่งตัว และการให้คำแนะนำด้านกฎหมายฟรี

โทร (02) 9514 8115, เท็กซ์ 0481 070 844, อีเมล help@mybluesky.org.au หรือไปที่ **My Blue Sky** เว็บไซต์ ที่ www.mybluesky.org.au

1800RESPECT เป็นบริการที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการถูกประทุษร้ายทางเพศ การใช้ความรุนแรงในครอบครัวและบ้าน บริการนี้ให้คำปรึกษาและข้อมูลฟรีทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ ผู้ให้คำปรึกษาจะรับฟังเรื่องราวของคุณ ตอบคำถาม และส่งตัวคุณไปยังบริการช่วยเหลืออื่นๆ ในท้องถิ่นที่คุณพำนักอยู่

โทร 1800 737 732 หรือไปที่เว็บไซต์ 1800RESPECT ที่ www.1800RESPECT.org.au

คุณต้องการล่ามไหม?

โปรดโทรไปที่บริการแปลและล่าม (**Translating and Interpreting Service**) (TIS) ที่หมายเลข **131 450** TIS สามารถช่วยให้คุณติดต่อไปยังบริการอื่นๆได้ แต่อย่างไรก็ตาม TIS ไม่มีหน้าที่ให้คำปรึกษา คุณไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์และการสนทนาจะถูกเก็บเป็นความลับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมรสบังคับ:

ไปที่เว็บไซต์กระทรวงกิจการภายในประเทศที่ www.homeaffairs.gov.au แล้วค้นดู “forced marriage” (“การสมรสบังคับ”)